

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดที่ 31.83 แนวโน้มอ่อนค่าต่อ คาดกรอบ 31.80 - 31.90 บาท

* ค่าเงินบาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.83 บาท อ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.85 บาท โดยวันนี้ เงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าต่อไป ตามการปรับตัวที่แข็งแกร่งขึ้นของดอลลาร์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกดีในสัปดาห์ที่ผ่านมา หนุนให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะต่อไป คาดกรอบสัปดาห์นี้อยู่ที่ระดับ 31.80-31.90 บาท

* ดีลเลอร์ กล่าวว่า ภาพรวมตลาดวันนี้ค่าเงินกุลหลักอย่าง ยูโร เยน ปรับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นหลังข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาดี อัตราการว่างงานลดลง เป็นสัญญาณดีของเศรษฐกิจสหรัฐ และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดต่อ ส่งผลให้ค่าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าต่อไป

นอกจากนี้ ปัจจัยในประเทศเองตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในช่วงการจ่ายเงินปันผลให้นักลงทุนต่างชาติ ทำให้เงินไหลออก กดดันเงินบาทอยู่ในทิศทางอ่อนค่า บวกกับนักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้นและตลาดบอนด์ของไทย ซึ่งแนวโน้มที่ดอกเบี้ยเฟดปรับขึ้นทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยไทยและสหรัฐแคบลง หนุนให้เงินทุนไหลออก คาดว่าหลังเดือนพ.ค.ปีนี้ที่การจ่ายเงินปันผลสิ้นสุดปัจจัยในประเทศที่กดดันเงินไหลออกน่าจะหมด

อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจที่ยังเติบโตได้ดีในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (อีเมอร์จิง มาร์เก็ต) และไทย ทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในอีเมอร์จิง มาร์เก็ตและไทยยังมีต่อเนื่อง เพราะถึงดอกเบี้ยจะแคบลงแต่ไทยมีเงินเฟ้อต่ำทำให้อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนที่แท้จริงยังสูง ส่งผลนี้เงินบาทคงอ่อนค่าอย่างจำกัด คาดว่าจะมีแนวรับที่ระดับ 31.80 บาท และมีแนวต้านที่ 31.90 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 92.75 เทียบกับวานนี้ที่ 92.46

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,364.88 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,093.80 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.777 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

E
X
I
M

D
A
I
L
Y

N
E
W
S